



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โทร. ๐๓๗-๕๗๕๒๖๐

ที่ ปจ ๗๓๖๐๑/๑๒๖๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เรียน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกท่าน

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๒๗ การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันแสดงนโยบายว่าผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามโครงการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงาน อบต. ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทุกคน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณจากเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ภาพกิจกรรม
นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น ๒ อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี





